

## ĐÔNG HƯNG Doanh nghiệp tích cực chuyển đổi số



Các doanh nghiệp huyện Đông Hưng đẩy mạnh áp dụng công nghệ để giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, tăng tốc hoàn thành kế hoạch cả năm 2024, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đông Hưng đã tích cực đầu tư máy móc hiện đại, tự động hóa trong quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh.

Với đường may được lập trình sẵn, việc chạy đường kim mũi chỉ của hàng trăm máy may tại Công ty Cổ phần Đô Lương (cùng công nghiệp Đô Lương) hoàn toàn thủ theo yêu cầu của con người đã định sẵn trên máy, sai sót gần như không xảy ra lại tăng năng suất lao động. Chị Nguyễn Thị Thủy, Công ty Cổ phần Đô Lương chia sẻ: Công ty đầu tư rất nhiều máy móc hiện đại, tự động, tổ chức tập huấn, hướng dẫn công nhân sử dụng. Chúng tôi cũng tích cực học tập sử dụng thành thạo máy móc làm ra các sản phẩm chất lượng, bảo đảm tiến độ các đơn hàng cuối năm. Còn với anh Đinh Ngọc Cường thì việc Công ty đưa máy cắt vải tự động vào phục vụ sản xuất đã giúp công việc của anh nhẹ nhàng, hiệu quả hơn rất nhiều, lương cũng cao hơn trước. Anh Cường cho biết: Trước đây cắt bằng tay 2 lao động phải

năm nay, Công ty cũng đã thực hiện chăm công bằng văn tay, tính lương bằng phần mềm, trả lương qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM), thanh toán điện tử, nộp thuế điện tử, nộp hóa đơn điện tử... Cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số, Công ty còn thực hiện sản xuất xanh, giảm tác động đến môi trường, nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đẩy nhanh tiến độ, sản xuất kịp các đơn hàng xuất khẩu sang các nước EU, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc... với mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất 6 triệu sản phẩm trong năm 2024. Chị Đức Thị Yến, Công ty TNHH Phúc Mậu chia sẻ: Sản xuất có sự hỗ trợ của máy móc hiện đại giảm các công việc nặng nhọc, công nhân chúng tôi nhàn hơn trước. Tuy nhiên làm việc theo dây chuyền phải luôn cố gắng để đẩy nhanh tiến độ bắt kịp mọi người. Mỗi người chúng tôi đang nỗ lực chạy đua với thời gian để hoàn thành kế hoạch sản xuất cả năm, bảo đảm chất lượng sản phẩm tốt nhất.

Huyện Đông Hưng có trên 800 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau, giải quyết việc làm cho gần 40.000 lao động. Những năm qua, các doanh nghiệp không ngừng đầu tư máy móc thiết bị, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu, tăng thu nhập cho người lao động. Năm 2024, huyện phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 8.400 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2023. Đồng hành cùng các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, huyện Đông Hưng khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất không ngừng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư trang thiết bị tiên tiến để tạo ra các sản phẩm có giá trị cao. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng, khơi thông đầu ra cho sản phẩm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất năm 2024, tạo đà thuận lợi, thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2025.

HIỆU HIỀN

## Thi đua làm theo lời Bác

Phong trào thi đua “Cụm chiến binh gương mẫu” được Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Thụy Liên (Thái Thụy) triển khai sâu rộng và thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, trong đó CCB Bùi Năng Vinh là một tấm gương tiêu biểu. Ông sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân, chung sức để cùng địa phương thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công các dự án quan trọng của tỉnh, được nhân dân đánh giá là tấm gương mẫu mực của thôn Cam Hòa.

### Sẵn sàng từ lợi ích bản thân

Đưa tôi đến thăm khu vực trước đây có 1 mẫu đất gia trại của gia đình, CCB Bùi Năng Vinh cho biết, ông nhận thuê lại đất ruộng của người dân để làm mô hình chăn nuôi tổng hợp. Ông đầu tư xây dựng chuồng nuôi lợn, gia cầm, thả cá truyền thống, trồng cây ăn quả... mỗi năm thu về từ 200 - 300 triệu đồng. Với mức thu nhập như vậy ở nông thôn thì sau hơn 15 năm chăn nuôi cũng giúp gia đình ông bỏ túi vài tỷ đồng. Điều đáng nói ở đây, với một hộ dân đơn thuần sống nhờ vào sản xuất nông nghiệp như gia đình ông Vinh thì bám lấy ruộng đồng, gia trại chăn nuôi là nguồn thu nhập chính, rất khó để từ bỏ. Thế nhưng, khi tỉnh, huyện có chủ trương thu hồi diện tích đất của gia đình để giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng khu công nghiệp ông đã vui vẻ chấp thuận. Ông Vinh chia sẻ: Bác Hồ đã dạy: “Đem lòng chí công vô tư mà đối với người, với việc”, “Khi làm bất cứ việc gì cũng đứng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”. Mình là người lính Cựu Hồ, không thể vì lợi ích cá nhân mà quên đi lợi ích của tập thể, đi ngược lại với chủ trương của tỉnh, của huyện nên khi có quyết định xây dựng khu công nghiệp Liên Hà Thái tạo việc làm cho người dân địa phương thì chúng tôi hưởng ứng bằng tất cả tâm huyết, tình cảm của mình. Tôi mong rằng khi thu hồi đất, các doanh nghiệp vào sản xuất ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương để con em Thụy Liên được làm việc lâu dài, từ đó có điều kiện

góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

Vì lợi ích lâu dài của địa phương, ông Vinh không chỉ chấp thuận mức giá đền bù của nhà nước đối với phần diện tích đất gia trại thu hồi mà còn gương mẫu tháo dỡ 2 căn nhà ngang, hơn 50m tường bao, cổng dậu, xây lùi tường bao vào gần 2m, đất mở rộng đường là tôi làm ngay. Tôi vận động không chỉ các con mà cả các hộ dân xung quanh hiến đất tháo dỡ công trình giải phóng mặt bằng mở rộng đường, từ ngày đường thôn mở rộng ra, nhân dân đi lại sướng lắm.

thân có những nghĩa cử cao đẹp, đóng góp xây dựng quê hương, CCB Bùi Năng Vinh cho biết: Tôi tham gia bảo vệ Tổ quốc, từng chứng kiến đồng đội ngã xuống nên tôi thấu hiểu được độc lập, tự do và hạnh phúc của dân tộc quý giá đến nhường nào. Bản thân tôi may mắn hơn nhiều đồng đội nằm lại trên chiến trường, được trở về với quê hương, được hưởng tự do, chứng kiến quê hương ngày càng phát triển đi lên thì mình cần làm một việc gì đó để lại tiếng thơm cho gia đình, phát huy được truyền thống yêu nước của quê hương. Chính vì thế, tôi quyết định hiến đất, tài sản trên đất của mình để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mới. Tôi mong rằng không chỉ bản thân tôi mà nhiều đồng đội khác hãy luôn giữ vững và phát huy tốt phẩm chất quý báu của người lính Cựu Hồ, là tấm

### Mãi là tấm gương sáng

Chia sẻ với phóng viên về động lực thôi thúc bản



Cựu chiến binh Bùi Năng Vinh (người ngoài cùng bên phải) đã tháo dỡ 50m tường bao, cổng dậu để mở rộng đường trục thôn lên 6m.

TIẾN DAT

## SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

# Gia tăng trẻ nhập viện do mắc viêm màng não

Thời điểm giao mùa hiện nay sẽ là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển và tăng cao, trong đó có bệnh viêm màng não do virus.

Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Thái Bình đang điều trị cho hơn 40 trẻ mắc bệnh viêm màng não, trung bình mỗi ngày Khoa tiếp nhận từ 5 - 7 ca mới vào điều trị, số lượng bệnh nhân tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trẻ vào nhập viện với biểu hiện buồn nôn, đau đầu, sốt và được chẩn đoán viêm màng não do virus, trong đó phần

lớn nguyên nhân do virus Enterovirus (EV) gây ra. EV là virus đường ruột, gồm nhiều loại virus khác nhau và có thể gây dịch. Thông thường EV chủ yếu lây qua đường tiêu hóa. Người bệnh sẽ đào thải virus qua phân hoặc qua các dịch tiết của đường miệng từ đó lây nhiễm cho trẻ xung quanh. Ngoài gây ra tình trạng viêm màng não, EV còn gây ra bệnh lý tay chân miệng.

Bác sĩ Vũ Thị Phương, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết, bệnh viêm màng não gây ra bởi nhiều tác nhân khác nhau như vi

khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng hay do các vấn đề sức khỏe khác, bệnh gặp ở mọi lứa tuổi. Nguy hiểm ở chỗ, bệnh có thể lây qua đường tiêu hóa, hô hấp và các triệu chứng lâm sàng ban đầu của bệnh rất dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Trẻ thường khởi phát bệnh với biểu hiện sốt, nôn, đau đầu, mệt mỏi, chán ăn... Đa phần trẻ nhập viện vào Khoa đột này đều trong giai đoạn sớm, được điều trị theo đúng phác đồ nên tình trạng sức khỏe của các bệnh nhi tiến triển tốt và không có biến chứng xảy ra.



Bệnh nhân viêm màng não điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Viêm màng não là một căn bệnh nguy hiểm, dẫn đến những hậu quả nặng nề cho trẻ, bệnh có thể gây tử vong nếu không điều trị kịp thời. Trẻ mắc viêm màng não nếu không được phát hiện, điều trị sẽ gặp phải các di chứng thần kinh như: tổn thương não; tràn dịch dưới màng cứng (tích tụ chất lỏng giữa hộp sọ và não); não úng thủy (tích tụ chất lỏng bên trong hộp sọ dẫn đến sưng não); mất thính lực, câm; liệt tay chân; giảm sút trí tuệ... Nghiêm trọng hơn, bệnh có thể gây tử vong do suy hô hấp nặng, phù não; các biến chứng nhiễm khuẩn nặng ở não, viêm phổi, viêm thận nặng, trạng thái mất não...

Để phòng tránh bệnh viêm màng não, bác sĩ Vũ Thị Phương khuyến cáo các bậc cha mẹ cần cho trẻ tiêm phòng vắc-xin đầy đủ và đúng lịch. Người chăm sóc trẻ cũng cần vệ sinh sạch sẽ môi trường sống, cho trẻ ăn chín, uống sôi, hạn chế các tác nhân gây bệnh như Enterovirus, E.coli, HiB, não mô cầu, phế cầu... Đồng thời thường xuyên vệ sinh tay chân, cơ thể cho trẻ, đồ chơi của trẻ và cho trẻ đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Khi thấy trẻ xuất hiện các biểu hiện bất thường về sức khỏe, sốt, nôn, đau đầu đặc biệt là trong thời gian giao mùa như hiện nay cần cho trẻ tới khám, tư vấn, điều trị tại cơ sở y tế kịp thời, tránh để xảy ra các biến chứng đáng tiếc cho trẻ.

HOÀNG THIA  
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

### Khuyến cáo về bệnh viêm màng não do não mô cầu

Tại Việt Nam, bệnh viêm màng não do não mô cầu (viêm não mô cầu) lưu hành ở nhiều nơi, phát triển mạnh khi thời tiết lạnh, khô hay trong môi trường đông đúc, ẩm thấp. Bệnh xuất hiện rải rác nhưng có thể gây thành dịch.

Người bệnh có thể tử vong trong vòng 24 giờ sau khi phát hiện triệu chứng đầu tiên

**Cơ chế lây truyền**

Vi khuẩn Neisseria meningitidis type A, B, C, W135, Y...

Người mắc bệnh/ người lành mang vi khuẩn

**Nhiễm bệnh**

5-7 ngày

**Các biện pháp phòng bệnh**

- Tiêm vắc xin 3 năm/lần
- 2-5 tuổi
- < 20 tuổi
- Những đối tượng nguy cơ

**Vệ sinh sạch sẽ**

**Thăm khám khi**

- Sốt cao đột ngột, đau đầu
- Buồn nôn và nôn
- Đau họng
- Xuất huyết trên da

Chỉnh  
Có thể

Cổ cứng  
+ bỏ ăn

Mun nước

Nguồn: Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế.  
http://infographics.vn